

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๓๘



กวด. 18-2
วันที่ 21 ก.พ. 65
เวลา 10:20

สลด. (eMail)
ส่ง : กวด.
รับที่ : ส1906/65
21 ก.พ. 2565 เวลา 13.42 น.



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๕๒๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็น เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง
โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ตามข้อเสนอของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แผนความต้องการอัตรากำลังดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทางให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งรองรับการบริการผู้ป่วย
ทุกสิทธิ์การรักษาทั้งในส่วนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
สากล ซึ่งเป็นการขอรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม โดยเป็นอำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ในการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกต ดังนี้

๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานที่ผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดทำแผนการพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ในภาพรวมของประเทศร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยควรพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปกำลังคน
และภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องคำนึงถึงความต้องการบุคลากรทางการแพทย์
อย่างเหมาะสม ทั้งในภาพรวมและความต้องการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งความประหยัด
คุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ เพื่อให้การผลิตบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการ
ใช้กำลังคนในแต่ละสาขา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเตรียมพร้อมสำหรับ
สถานการณ์โรคทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๒. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ควรวางแผนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

/สาธารณสุข ...

สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลของเอกชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการสาธารณสุขในภูมิภาค

๓. การขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราขานครินทร์ จำนวน ๔๖๗ อัตรา ควรพิจารณารูปแบบการใช้อัตรากำลัง และการจ้างงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งจัดสรรจำนวนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีความสำคัญเร่งด่วน ตลอดจนควรคำนึงถึงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเหมาะสมในระยะยาว และดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคคลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) ในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน

กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ ๒

(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

โทร. ๐ ๒๕๕๗ ๐๐๐๐ ต่อ ๖๖๕๖ โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๑๐๗๔